



# กองเกษตรสารสนเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 397/2553

1 กรกฎาคม 2553

“ศุภชัย” มอบ สกย . เร่งเดินหน้าโครงการครูยาง ตั้งเป้า 4 ปีผลิตครูยางทั่วประเทศ 12,000 คน มุ่งส่งเสริมสร้างทักษะอาชีพให้ชาวสวนยางอย่างถูกวิธี ครบวงจร พร้อมพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูยาง ณ โรงแรมรามาร์คเด้น กรุงเทพฯ ว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างต่อเนื่อง สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงให้ความสำคัญ ถึงการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพการทำสวนยางอย่างถูกวิธีแก่พี่น้องเกษตรกร ทั้งในส่วนในพื้นที่ปลูกยางใหม่ และพื้นที่เดิม เพื่อพัฒนาสวนยางพาราให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้มากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เดินหน้าโครงการครูยาง เพื่อ พัฒนาชาวสวนยางให้มีศักยภาพเป็น “ครูยาง” ที่มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสวนยาง ที่ครบวงจรอย่างถูกวิธี และก้าวหน้าจนถึงระดับที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ที่ถูกต้อง ให้แก่ชาวสวนยางรายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันมุ่งพัฒนาอาชีพการทำสวนยางให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแนวทางที่ให้ชาวสวนยางดูแลกันเองในฐานะของครูยาง โดยข้อกำหนดการเข้าร่วมโครงการ จะคัดเลือก ชาวสวนยาง หรือ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับยางพารา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการที่จะพัฒนาการปลูกยางได้ต่อไป เข้ารับการฝึกอบรมก่อนออกปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของ สกย.

นายศุภชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับเป้าหมายของโครงการครูยาง ตั้งเป้าไว้ในปีนี 1,200 คน และภายใน 4 ปี นับจากนี้ จะมีครูยางทั่วประเทศจำนวน 12,000 คน ซึ่งเพียงพอดูแลให้บริการแก่เกษตรกร ชาวสวนยางรายย่อยถึง 1,200,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดย สกย . ยังได้เตรียมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเป็นที่เลี้ยงครูยาง หรือที่เรียกว่า วิทยากรครูยาง จำนวน 120 คน เพื่อทำงานร่วมกับครูยาง ดังนั้น ครูยางจึงไม่เพียงผู้รอบรู้ด้านยางพารา เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของกระทรวงฯ ในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการทำสวนยางให้กับเกษตรกรชาวสวนยางรายอื่น ตลอดจนเป็นตัวแทนของเกษตรกรชาวสวนยางในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพสวนยางอีกด้วย

“ปัจจุบันเกษตรกรยังมีปัญหาใน ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกยางอย่างถูกวิธี เพราะถ้าเริ่มต้นการปลูกยางไม่ดี จะส่งผลต่อผลผลิตยางในระยะยาวและในอนาคต สำหรับตลาดยางพาราในขณะนี้เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากมีการลดการส่งออกยางดิบ ไปเป็นการส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมากขึ้น ประกอบกับนโยบาย ของภาครัฐที่เน้นส่งเสริมการผลิตยางคุณภาพภายใน ประเทศ และมั่นใจว่าแนวโน้มตลาดส่งออกไม่น่าจะมีปัญหา เนื่องจากความต้องการเพิ่ม ขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศหมุนเวียนดีขึ้น แต่ขอให้เกษตรกรชาวสวนยาง อย่าประมาทและติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง เพราะ ถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาราคายางจะสูงและทำรายได้ให้ เป็นอย่างมากก็ตาม แต่เกษตรกรต้อง มีการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกยางอย่างลึกซึ้ง เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดยางพาราของโลกในอนาคตต่อไป” นายศุภชัย กล่าว